

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการเข้าพบดังกล่าว นางประกายรัตน์ฯ ได้รายงานผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ในกรณีนี้ ได้มอบเอกสาร พร้อมด้วยคลิปวิดีโอ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ความยาว ๑ นาทีพิเศษ ซึ่งนายวิษณุฯ ได้กล่าวว่า จะนำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปฉายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

**๒. รายงานความคืบหน้าเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก โดยเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าพบและประชุมหารือเบื้องต้นร่วมกับ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินดีให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงาน กสม. ได้เข้าพบ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผลการหารือสรุปได้ว่า

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีให้ความร่วมมือเป็นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะรับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่ โดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ ณ บริเวณอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสถานที่ เช่น ซ่อมแซมและทาสี เป็นต้น

๓. การกำหนดวันเปิดศูนย์ศึกษาฯ และการสัมมนาวิชาการนั้น จะดำเนินการได้เมื่อการปรับปรุงสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้สำนักงาน กสม. ทราบต่อไป

### ๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการนำแนวทางสิทธิมนุษยชนมาจัดทำยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นาย Hla Myint ผู้แทนเมียนมาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการนำแนวทางสิทธิมนุษยชนมาจัดทำยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (AICHR Workshop on Rights – based Approach to Regional Management Strategy for an Effective Environmental Impact Assessment) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือระหว่างผู้แทน AICHR เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ENEP) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นต้น โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีและข้อท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน

### ๔. การรับฟังความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งผลการพิจารณาความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนความเห็นของคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการให้ความเห็นต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ตามที่กำหนดไว้ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันครบกำหนด และมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบและพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอให้แจ้งไปยังสำนักกฎหมายและคดี ภายใน ๑ สัปดาห์ เพื่อจะได้รวบรวมความเห็นและนำเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันระหว่างประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระพิจารณาต่อไป

### ๕. ขออนุมัติการเข้าร่วมประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ ๖

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการขออนุมัติการเข้าร่วมประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยหัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การเยียวยาที่มีประสิทธิผลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกลไกเยียวยาที่มีไชศาล ประกอบกับประเด็นเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ของ กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และ กสม. มีแผนจะจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาล และนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป